



ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง สอบราคาซื้อท่อพีวีซี.แข็ง - ข้อต่อสามทาง

เลขที่ ส.๐๒๑/๒๕๕๕ ศคพ.

กรมชลประทาน โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
ท่อพีวีซี.แข็ง - ข้อต่อสามทาง จำนวน ๔ รายการ
ของงาน ก่อสร้างอาคารท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ ๑๓ และ ๑๔ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายการละเอียดตามแบบใบเสนอราคาที่แนบ

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๑.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
 - ๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
 - ๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
 - ๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมชลประทาน
- ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่สอบราคา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ตำบลป่าเมี่ยง
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ - ๓๘๙๒๒๘ - ๙ ต่อ ๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานที่ <http://procurement.rid.go.th> โดยตรง หรือ ผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
www.gprocurement.go.th

การสอบราคาครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕กรมชลประทาน
สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคาหากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งกรมฯได้คัดเลือกแล้ว
ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนด กรมจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิ
เช่น ค่าความเสียหายกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้
ราชการต้องซื้อกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทาง
ราชการด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕

(นายประดับ กลัดเข็มเพชร)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน